



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทาง  
ดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ  
ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐  
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ.กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือก  
บุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.กรมกำหนด นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวง  
สาธารณสุข ได้ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีมติคัดเลือก  
ข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน  
สาธารณสุขจังหวัดพังงา จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑.	นายวิรัตน์ เพาะปลุก	นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ แนวทางการย้ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการย้าย การโอน  
การให้ปฏิบัติราชการและการยืมตัวข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๔  
ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๖/ว ๘ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕  
โดยไม่ต้องจัดส่งผลงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายวิทยา วัฒนเรืองโกวิท)  
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

บัญชีรายชื่อผู้ยื่นใบสมัครขอรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ  
 ระดับชำนาญการพิเศษ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา  
 ตามมติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นายวิรัตน์ เพาะปลุก	จังหวัดพังงา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท้ายเหมือง สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ	๑๒๒๙๙๙	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ	๑๒๒๓๙๐	ย้าย
	ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน	การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการจำแนกตามกิจกรรมบริการของสถานีนอนมัย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ปีงบประมาณ ๒๕๕๐				๑๐๐%
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	-				